

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. HỒ CHÍ MINH

THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Tên đề tài: Bồi thường thiệt hại do hàng hóa không bảo đảm chất lượng gây ra cho người tiêu dùng theo pháp luật Việt Nam

Chuyên ngành: Luật Dân sự và Tố tụng Dân sự

Mã số: 9380103

Họ và tên nghiên cứu sinh: Lê Thị Hồng Vân

Họ và tên người hướng dẫn: 1. TS. Nguyễn Thanh Tú
2. PGS.TS Lê Minh Hùng

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Luận án là một công trình nghiên cứu chuyên sâu về trách nhiệm bồi thường thiệt hại (BTTH) do hàng hóa không bảo đảm chất lượng (HHKBĐCL) gây ra cho người tiêu dùng (NTD) theo pháp luật Việt Nam. Kết quả nghiên cứu của Luận án góp phần hoàn thiện một cách có hệ thống cơ sở lý luận về trách nhiệm BTTH do HHKBĐCL gây ra cho NTD. Trên cơ sở các lý thuyết khoa học, quan điểm khoa học, quy định pháp luật trong nước và nước ngoài, thực tiễn áp dụng pháp luật... những phân tích, đánh giá và kiến nghị của Luận án góp phần bổ sung, hoàn thiện về cơ sở khoa học của Đề tài, góp phần hoàn thiện các quy định của pháp luật về Đề tài, đồng thời, góp phần tăng cường hiệu quả thực thi các quy định pháp luật về BTTH cho NTD trong thực tiễn, bảo vệ tốt hơn quyền lợi của NTD. Những đóng góp mới quan trọng của Luận án cụ thể như sau:

Thứ nhất, Luận án đóng góp vào việc hoàn thiện cơ sở lý luận của Đề tài, làm rõ những vấn đề còn chưa rõ ràng và thống nhất về lý luận và quy định của pháp luật như khái niệm, đặc điểm và nguyên tắc BTTH do HHKBĐCL gây ra cho NTD. Qua đó, Luận án đề xuất bổ sung quy định hướng dẫn về khái niệm HHKBĐCL theo Bộ luật Dân sự năm 2015 trong mối liên hệ với khái niệm hàng hóa có khuyết tật (HHCKT) của Luật Bảo vệ quyền lợi NTD, nêu cách hiểu và áp dụng đúng bản chất của trách nhiệm này cũng như các điểm còn bất cập trong việc áp dụng nguyên tắc BTTH trong trách nhiệm trên, từ đó đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật.

Thứ hai, Luận án đánh giá và phân tích một cách hệ thống về các điều kiện phát sinh trách nhiệm BTTH do HHKBĐCL gây ra. Từ đó, Luận án chỉ ra những điểm không

thống nhất trong quy định về thiệt hại được bồi thường và đề xuất hướng hoàn thiện như bổ sung quy định trong Luật Bảo vệ quyền lợi NTD về thiệt hại tài sản là thêm cụm từ “không gồm thiệt hại về chính HHCKT”; đối với yêu cầu BTTH về chính HHKBĐCL thì áp dụng quy định về BTTH trong hợp đồng, yêu cầu BTTH về tính mạng, sức khỏe, tài sản khác thì áp dụng quy định về BTTH ngoài hợp đồng; sửa đổi tiêu đề Điều 608 BLDS năm 2015; quy định rõ ba điều kiện phát sinh trách nhiệm BTTH do HHKBĐCL gây ra; hướng dẫn về khái niệm lỗi, tiếp cận lỗi dưới góc độ trách nhiệm nghiêm ngặt (trách nhiệm không cần lỗi), theo đó, sửa đổi các quy định pháp luật cho thống nhất.

Thứ ba, Luận án phân tích chuyên sâu về nội dung xác định thiệt hại được bồi thường và một số trường hợp đặc biệt trong trách nhiệm BTTH do HHKBĐCL gây ra như BTTH vì lợi ích công cộng và BTTH mang tính “trùng phạt”. Từ đó, Luận án đưa ra một số kiến nghị mới như: chấp nhận BTTH về tinh thần do tài sản bị xâm phạm nếu thiệt hại nghiêm trọng, chấp nhận BTTH về sức khỏe chắc chắn xảy ra trong tương lai cho NTD dựa trên những tính toán khoa học, BTTH về tinh thần không kèm với thiệt hại về thể chất (tính mạng, sức khỏe), quy định cụ thể hơn một số nội dung về BTTH vì lợi ích công cộng, áp dụng biện pháp BTTH mang tính “trùng phạt” (điều kiện áp dụng, mức BTTH mang tính “trùng phạt”...).

Thứ tư, Luận án trình bày và phân tích một cách cụ thể về chủ thể có trách nhiệm bồi thường, chủ thể được bồi thường và chủ thể có quyền yêu cầu bồi thường trong trách nhiệm BTTH do HHKBĐCL gây ra. Qua đó, Luận án đề xuất hướng quy định về các loại chủ thể có trách nhiệm BTTH, thứ tự chủ thể bồi thường, vấn đề liên đới chịu trách nhiệm bồi thường... Đặc biệt là đối với chủ thể được BTTH, cần quy định rõ định nghĩa NTD theo hướng mở rộng chủ thể (bao gồm cả tổ chức), bổ sung chủ thể khác có liên quan là những người xung quanh bị thiệt hại (bystanders), còn đối với chủ thể có quyền yêu cầu bồi thường là tổ chức xã hội thì kiến nghị cần thay đổi một số quy định giúp nâng cao vai trò của chủ thể này.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 08 năm 2023

NGHIÊN CỨU SINH

Lê Thị Hồng Vân